

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỦ ĐÔ VÀ ĐẤT NƯỚC

Chiều 24/7/2012, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cùng ông Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2015.

Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Thành phố Hà Nội và ĐHQGHN.

Tại buổi lễ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng Lễ ký kết là kết quả của một sự chuẩn bị kĩ lưỡng, thống nhất cao giữa lãnh đạo 2 bên, trên cơ sở kết quả của sự hợp tác trước đây trong một số lĩnh vực. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng văn bản hợp tác đồng thời thể hiện tinh cảm cũng như sự cam kết trách nhiệm của đội ngũ nhà khoa học đối với Thủ đô và cả nước.

Thời gian qua, ĐHQGHN đã cung cấp cho Hà Nội nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có các cựu sinh viên của ĐHQGHN đã và đang đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo trọng trách của Thủ đô và các cơ quan Trung ương. ĐHQGHN đồng thời đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng vào lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế xã hội của Thủ đô.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, để tiếp tục phát huy thế mạnh của ĐHQGHN và Thành phố Hà Nội thì 2 bên cần quan tâm tới: phát huy việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Thủ đô và đất nước, góp phần thể hiện trách nhiệm đối với quốc gia của ĐHQGHN và của Thành phố Hà Nội; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế và đời sống xã hội của Thủ đô, góp phần phát triển chính quyền đô thị Thủ đô. Đối với kế hoạch hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và ĐHQGHN giai đoạn 2012 – 2015, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng có rất nhiều việc phải làm nhưng trước mắt hướng đến một số đề án cụ thể, trong đó có việc Xây dựng Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô; Nghiên cứu và ứng dụng mô hình technopolis nhằm phát triển kinh tế tri thức đối với Hà Nội; đặt hàng thí điểm với ĐHQGHN 02 lớp đào tạo về giám đốc điều hành (CEO) doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội;... Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cam kết của Thủ đô trong việc sẽ phối hợp với các Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan thúc đẩy việc



xây dựng cơ sở mới của ĐHQGHN trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020, khẳng định Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước đồng thời là địa bàn qui tụ phát triển nhân tài đất Việt, là đầu mối về giao lưu quốc tế, tạo nên tiềm năng cho Việt Nam, khu vực và góp phần vào sự phát triển của thế giới.

Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ, Bộ Chính trị đã chỉ ra 6 giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển thủ đô trong 10 năm tới, trong đó có một nhiệm vụ quan trọng gắn với tinh thần của chương trình phối hợp công tác đó là: Huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ thực sự trở thành những trung tâm lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô và sự phát triển bền vững của cả nước.

Chia sẻ về sứ mệnh của ĐHQGHN, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, ĐHQGHN là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành, xuyên ngành có lịch sử lâu đời, nơi tập trung đội ngũ các nhà khoa học tinh hoa của cả nước, đang được các tổ chức quốc tế xếp hạng cao nhất Việt Nam, theo bảng xếp hạng của Webometric và QS năm 2012.

Tiếp nối truyền thống nghiên cứu học thuật của ĐH Đông Dương trước đây, khi đất nước

bước vào kỉ nguyên độc lập, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam – đơn vị tiền thân của ĐHQGHN đã được khai sinh ngay trên mảnh đất Thủ đô văn hiến và lễ khai giảng đầu tiên của Trường Đại học Quốc gia Việt Nam đã diễn ra vào ngày 15/11/1945, với sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thấy sứ mệnh và vị trí đặc biệt của ĐHQGHN với Thủ đô và với cả nước.

Thời gian qua, ĐHQGHN là đơn vị tiên phong trong cả nước xây dựng ngành Hà Nội học đồng thời có nhiều đóng góp đặc sắc liên quan đến lĩnh vực môi trường và bảo tồn của Thủ đô...

Văn bản kí kết là việc chính thức hóa những hợp tác tự nguyện giữa ĐHQGHN và Thành phố Hà Nội, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện và nguồn lực để 2 bên thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và 9 chương trình của Thành ủy về việc phát triển nhanh Thủ đô Hà Nội, xứng với niềm mong ước của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế

GS.TS Mai Trọng Nhuận và TS. Nguyễn Thế Thảo cùng nhất trí cho rằng hiệu quả việc phối hợp công tác giữa ĐHQGHN và UBND Thành phố Hà Nội không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực mỗi bên vì mục tiêu chung, không chỉ bằng "Tâm", bằng "Lực" mà bằng "Tâm", trí tuệ và khoa học công nghệ để góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô và đất nước ngày càng nhanh và bền vững.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, tư vấn và phân biện chính sách, một số vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm, phù hợp với yêu cầu, khả năng của mỗi bên.

BÙI TUẤN - ĐỖ NGỌC DIỆP - QUỐC TOẢN

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 1/1/2013



Ngày 16/7, tại Thủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 13 Luật và 2 Nghị quyết đã được QH Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3, trong đó có Luật Giáo dục đại học.

13 Luật được công bố lần này gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Giáo dục đại học và Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Giá, Luật Giám định tư pháp, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Quảng cáo, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 1/1/2013; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013; Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét,

quyết định thi có hiệu lực kể từ 1/1/2014. Hai Nghị quyết được công bố là Nghị quyết về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị quyết về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Luật Giáo dục đại học gồm 12 chương, 73 điều quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Luật Giáo dục đại học quy định 4 vấn đề mới cơ bản gồm: phân tầng đại học, xã hội hóa giáo dục đại học, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và kiểm soát chất lượng đào tạo, trong đó, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục

đại học là vấn đề được thể hiện nhất quán và xuyên suốt trong các quy định của Luật.

Địa vị pháp lý của đại học quốc gia được quy định tại điều 8 của Luật Giáo dục đại học như sau:

- Đại học quốc gia là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

- Đại học quốc gia có quyền chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy. Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các cấp nơi đại học quốc gia đặt địa điểm, trong phạm vi chức năng theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.

Đại học quốc gia được làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giải quyết những vấn đề liên quan đến đại học quốc gia. Khi cần thiết, giám đốc đại học quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của đại học quốc gia.

- Chủ tịch hội đồng đại học quốc gia và giám đốc, phó giám đốc đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia.

BÙI TUẤN

ĐHQGHN KÍ KẾT VĂN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VIỆT NAM

Sáng 25/7/2012, tại ĐHQGHN, PGS. TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN đã cùng với ông Cho Seok Hee - Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã kí kết văn bản ghi nhớ; làm căn cứ để các bên liên quan triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự vui mừng khi thay mặt ĐHQGHN kí kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina. Phó Giám đốc thường trực hoàn toàn đồng ý với ý tưởng và nội dung được nêu trong văn bản ghi nhớ về các hoạt động hợp tác giữa ĐHQGHN và Samsung. Ông cho rằng, một trong những nội dung quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai bên đó

là hỗ trợ sinh viên. Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN cũng bày tỏ mong muốn Samsung sẽ có những hỗ trợ, đầu tư cho sinh viên ĐHQGHN nhằm tạo ra nguồn nhân lực dồi dào cho đất nước. Ngoài ra, ĐHQGHN còn muốn mở rộng hợp tác với Samsung như về nghiên cứu, quản lý, chế tạo và phát triển nhân lực, muốn đưa quan hệ hợp tác tiến xa và sâu hơn nữa, không chỉ đào tạo hướng nghiệp và hỗ trợ sinh viên. Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ bày tỏ hy vọng hai bên sẽ cùng tạo ra những sản phẩm có thể giúp ích cho sự phát triển của xã hội cũng như sự phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc.

Cũng tại buổi lễ, ông Gregory Lee – Tổng Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương

của Samsung và ông Cho Seok Hee đã có bài phát biểu bày tỏ sự vinh dự khi có sự hợp tác với ĐHQGHN. Hai ông đồng thời giới thiệu một số thông tin chung của Samsung toàn cầu, Công ty TNHH Samsung Việt Nam. Ông Gregory Lee và ông Cho Seok Hee nhấn mạnh sẽ hợp tác với ĐHQGHN trên các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn lực, học bổng, thực tập, tuyển dụng thông qua các hoạt động như khuyến khích giảng viên, sinh viên và nhân viên tham gia công tác nghiên cứu và xuất bản; phối hợp tổ chức các hội nghị, triển lãm việc làm, chương trình thực tập, tham quan thực tế dành cho giảng viên, sinh viên và nhân viên.

ĐỖ NGỌC DIỆP

129 SINH VIÊN NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TIÊN NHẬN BẰNG CỬ NHÂN

Sáng 7/7/2012, ĐHQGHN tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 129 sinh viên các chương trình đạt chuẩn quốc tế, còn gọi là chương trình Nhiệm vụ chiến lược Khóa QH-2008 thuộc các ngành: Điện tử Viễn thông, Khoa học máy tính, Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ học.

Tham dự buổi lễ có GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN và Ban Giám đốc ĐHQGHN; đại diện Đại sứ Quán Nga tại Việt Nam, Bộ Tài chính, các tổ chức doanh nghiệp, Quý Giáo dục Việt Nam (VEF), lãnh đạo các đơn vị thành viên của ĐHQGHN.

Đây là năm đầu tiên ĐHQGHN có sinh viên các chương trình đào tạo triển khai theo Đề án Xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế tốt nghiệp. Kể từ năm 2008 đến nay, ĐHQGHN đã hoàn thiện 12 chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, theo hướng hợp tác với các đại học danh tiếng, thứ hạng cao trên thế giới. Số lượng sinh viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh, được đào tạo tại theo hệ chuẩn quốc tế là 1762, trong đó có 188 người đã tốt nghiệp gồm cả cử nhân và thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận chúc mừng các tân cử nhân đồng thời nhấn mạnh đến mục tiêu của ĐHQGHN trong việc nâng cao chất lượng bằng việc chọn những ngành, chuyên ngành mũi nhọn để tập trung đầu tư đạt trình độ quốc tế là một trong những quyết định sáng tạo, mang tính đột phá của ĐHQGHN với quyết tâm nâng cao chất lượng để hội nhập quốc tế trong điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay.

GS.TS Mai Trọng Nhuận cho biết, Nhiệm vụ chiến lược đào tạo những cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ có đạo đức tốt, có tầm nhìn và trình độ chuyên môn cao, có năng lực và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thị trường lao động quốc tế.

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, với môi trường đào tạo đạt chuẩn quốc



tế, những sinh viên của chương trình đã phát huy năng lực, tư duy và có một tầm nhìn. Đây là những hành trang quan trọng giúp các em vững bước trên con đường sự nghiệp tiếp theo.

Bên cạnh chuẩn tiếng Anh đạt tương đương 6,0 IELTS, tỉ lệ người học nhận được học bổng để tiếp tục học tập ở nước ngoài hoặc làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 25%.

Trong các chương trình Nhiệm vụ chiến lược, ĐHQGHN đã cử giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình này tới các trường đối tác tiên tiến thế giới để nâng cao phương pháp giảng dạy và trình độ chuyên môn, đồng thời mời các giáo sư uy tín nước ngoài tham gia giảng dạy. Cùng với đó, ĐHQGHN tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống giáo trình học liệu, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nhiệm vụ chiến lược. Hệ thống chương trình đào tạo được kiểm định khu vực và quốc tế, giáo trình, cơ sở học liệu, tài liệu tham khảo ở dạng in và số hóa đạt chuẩn của trường đại học đối tác. Cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức cũng đạt chuẩn của trường đại học tiên tiến.

Những sinh viên thuộc chương trình Nhiệm vụ chiến lược sẽ được học ngoại

ngữ tập trung trong năm thứ nhất tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Sau đó, những sinh viên này học chuyên môn và bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh.

Tại buổi lễ, đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN trong thời gian vừa qua. Các doanh nghiệp luôn rộng cửa đón tân cử nhân các chương trình đạt trình độ quốc tế của ĐHQGHN và tin tưởng rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và sự phồn thịnh của đất nước nói chung.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo ĐHQGHN, các trường thành viên đã tặng bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, giấy khen của hiệu trưởng nhà trường cho những tân cử nhân có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc, trong khóa đào tạo sinh viên đạt chuẩn quốc tế vừa qua.

Bên cạnh Nhiệm vụ chiến lược, tại các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN còn có các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao. Đây là những chương trình đáp ứng chuẩn quốc tế, khu vực về nội dung và phương pháp đào tạo, có chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

BÙI TUẤN

VIỆT NAM - NA UY: CHUNG TAY ĐẨY LÙI THÁCH THỨC

Chiều 26/7/2012, GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN đã cùng ngài Stale Torstein Risa – Đại sứ Hoàng gia Na Uy tại Việt Nam kí kết văn bản ghi nhớ pha 2 của dự án “Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biển liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu đến dân cư, GDP, khu đô thị và các vùng đất ngập nước. Nhận biết được các tác động tự nhiên và nhân sinh này luôn có diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong việc ứng phó với các tác động ngày càng gia tăng của thiên tai, ĐHQGHN cùng các đối tác trong nước và quốc tế đã triển khai thành công Chương trình nghiên cứu về “Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biển liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam” dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Vương quốc Na Uy. Trong phạm vi Chương trình, hơn 100 cán bộ từ 11 cơ quan đã tham gia các khóa đào tạo, trong đó có 25% là cán bộ nữ, trong đó có gần 20 cán bộ đã tham gia các khóa đào tạo tại Na Uy. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Na Uy, các cán bộ của ĐHQGHN đã nâng cao năng lực và có thể thực hiện độc lập việc khảo sát, đánh giá, giảm nhẹ tai biến thiên nhiên theo một quy trình tiên tiến với các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

GS.TS Mai Trọng Nhuận cho biết, các kết quả nghiên cứu của Chương trình đã xây dựng được các bản đồ địa tai biển liên quan đến trượt lở thị xã Bắc Kạn, sụt lún, lũ lụt ở Hà Nội, hạ lưu thủy điện



Cửa Đạt và xói lở khu vực ven biển sông Hồng. Đây là các nghiên cứu tiên phong trong việc đánh giá tổn thương các hệ thống tự nhiên - xã hội, tổn thất kinh tế và rủi ro gây ra bởi địa tai biển. Các kết quả đạt được của Chương trình là cơ sở đáng tin cậy nhằm đề xuất chiến lược thích hợp giảm nhẹ địa tai biển, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Thay mặt Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy, ngài Stale Torstein Risa bày tỏ sự vui mừng khi được tham gia buổi lễ kí kết cũng như được làm việc với ĐHQGHN. Ngài Đại sứ cho biết, Na Uy luôn dành sự quan tâm hàng đầu tới biến đổi khí hậu và thiên tai. Na Uy đã hỗ trợ các nước như Trung Quốc, Băng-la-đét, Việt Nam bằng việc hỗ trợ những kiến thức chung nhất, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng cường hiểu biết về thiên tai. Ngài đại sứ còn cho biết, việc nghiên cứu và tăng cường năng lực giảm thiểu tác hại của địa tai biển tại Việt Nam có những thành tựu nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, Na Uy sẽ hỗ trợ trong việc xây dựng năng lực và hỗ trợ về kỹ thuật cho các thành viên Việt Nam nhằm đạt

được những kết quả tốt hơn nữa trong tương lai.

Cũng trong buổi lễ, hai bên đã thống nhất rằng, kết quả pha 1 của Chương trình cũng cho thấy sự cần thiết phải tiến hành những nghiên cứu sâu hơn, tập trung vào địa tai biển liên quan đến hoạt động của các công trình thủy điện lớn và biến đổi khí hậu. Pha tiếp theo của Chương trình hợp tác sẽ tập trung hơn vào việc chuyển giao các công nghệ hiện đại trong khảo sát, đo đạc thực địa, mô hình số, đánh giá tổn thương và rủi ro địa tai biển cùng với việc đẩy mạnh trao đổi sinh viên và cán bộ giữa Việt Nam và Na Uy. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm ứng phó với vấn đề môi trường thách thức lớn nhất - biến đổi khí hậu trong điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đặc trưng của Việt Nam, đồng thời góp phần triển khai thành công chương trình đào tạo sau đại học đạt trình độ quốc tế liên quan đến lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai ĐHQGHN.

SINH VŨ

Ngày 4/7/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2198/QĐ-ĐBCL Công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ đạt Chuẩn chất lượng Quốc gia theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 2 của trường Đại học Ngoại ngữ có giá trị đến ngày 02/6/2017.

Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN cũng ký Quyết định số 2199/QĐ-ĐBCL Công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ đạt cấp độ 1 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Giấy chứng nhận này cũng có giá trị đến ngày 02/6/2017.

PV

TRANG TIN ĐHQG.HCM



HỘI ĐỒNG ĐHQG-HCM HỌP PHIÊN THỨ 13 KHÓA III

Ngày 19/7/2012, Hội đồng ĐHQG-HCM đã họp phiên định kỳ lần thứ 13 nhiệm kỳ khóa III. Thông qua biên bản phiên họp Hội đồng ĐHQG-HCM lần thứ 12 khóa III, Hội đồng đã bắt đầu kỳ họp lần thứ 13 với nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của Giám đốc ĐHQG-HCM về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; Báo cáo tình hình tuyển sinh Đại học năm 2012; Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2013 và thảo luận về ý tưởng, tình hình triển khai chiến lược ĐHQG-HCM; thảo luận về chủ trương thành lập Viện Quản trị Đại học và chương trình quốc gia về phát triển KHCN phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong 6 tháng qua, ĐHQG-HCM đã có nhiều hoạt động nổi bật nằm trong kế hoạch và chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM. Vượt lên những khó khăn chung của tình hình kinh tế đất nước hiện nay, ĐHQG-HCM tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình thông qua những thành tựu rõ nét về mô hình quản lý ĐHQG-HCM; về công tác đào tạo ngày càng chất lượng, uy tín với xã hội; về công tác

nghiên cứu và chuyển giao KHCN, công tác xây dựng cơ bản...

Bên cạnh Báo cáo 6 tháng đầu năm và Báo cáo tuyển sinh đại học 2012, tình hình giáo dục đại học trong và ngoài nước cũng là vấn đề mà các thành viên Hội đồng quan tâm và thảo luận. Phần đông thành viên Hội đồng đều căn bản nhất trí với những đánh giá trong các báo cáo; đồng thời lưu ý trong thời gian tới ĐHQG-HCM cần chú trọng công tác tuyên truyền trong vấn đề tuyển sinh, nâng cao hình ảnh ĐHQG-HCM cũng như nghiên cứu tiếp tục triển khai chương trình cử nhân tài năng, kỹ sư tài năng.

Trong phiên họp buổi chiều cùng ngày, Hội đồng ĐHQG-HCM đã tập trung thảo luận về Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2013; ý tưởng, tình hình triển khai chiến lược ĐHQG-HCM; chủ trương thành lập Viện Quản trị Đại học và Chương trình quốc gia về phát triển KHCN phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ngày 21/7/2012, ĐHQG-HCM đã tổ chức lễ công bố Quyết định Số 790/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Giám đốc ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, PGS.TS Phan Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2007-2012 được tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2012-2017.

Giám đốc ĐHQG-HCM mong rằng ĐHQG-HCM sẽ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, của Trung ương và Chính Phủ, cũng như sự ủng hộ của TP. HCM, Tỉnh Bình Dương và các địa phương trong một giai đoạn mới của ĐHQG TP. HCM - giai đoạn phát triển và khẳng định chất lượng phục vụ xã hội, cộng đồng và hội nhập quốc tế - đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước.

Ngày 13/7/2012, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ công bố thành lập Viện Đào tạo Quốc tế ĐHQG-HCM. Viện được thành lập dựa trên sự hợp nhất giữa ba trung tâm, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực và Trung tâm Đào tạo Quốc tế trực thuộc ĐHQG-HCM.

Sau 17 năm thành lập, ĐHQG-HCM đang chuyển mình sang giai đoạn mới, giai đoạn khẳng định và nâng tầm giá trị là trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu Việt Nam. Ngoài ra ĐHQG-HCM còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực cho xã hội. Đứng trước sự phát triển của cả ba trung tâm, sự cạnh tranh trong dịch vụ đào tạo liên kết, ngoại ngữ, các kỹ năng khác, Viện Đào tạo Quốc tế ra đời góp phần nâng cao hiệu quả, thống nhất nguồn lực phát huy sức mạnh hệ thống của các trung tâm của ĐHQG-HCM với diện mạo và tầm vóc mới.

Viện có chức năng quản lý các chương trình đào tạo quốc tế trên cơ sở các văn bản thỏa thuận quốc tế đã được ký kết giữa ĐHQG-HCM hoặc giữa Viện với các trường đại học, các tổ chức giáo dục nước ngoài; nghiên cứu triển khai ứng dụng phổ biến tri thức về khoa học giáo dục, các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội;...